



ประกาศโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นำมาซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริการจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด พร้อมกับน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่สังคมว่าการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยจะดำเนินการดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยการให้เปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินการภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
๒. ด้านความพร้อมรับผิด : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมรวมทั้งจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร : ส่งเสริมให้มีคุณธรรม สร้างทัศนคติที่ดีและวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. ด้านคุณธรรมการทำงาน : ส่งเสริมให้มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณการมอบหมายงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม และยึดหลักความคุ้มค่าเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมชาติ สุจริตรังษี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา